

กลุ่มสาระฯ	ชื่อ-สกุล	ชื่อเรื่องวิจัย
วิทยาศาสตร์	001 นายธนภุต ศรีทัศน์	การปรับพฤติกรรมนักเรียนที่ขาดความรับผิดชอบในการส่งงานโดยการสอนแบบร่วมแรงร่วมใจ วิชาวิทยาศาสตร์ ม.2
	002 นางภฤดา เลียบสูงเนิน	แบบฝึกเสริมทักษะเรื่องแรงและการเคลื่อนที่กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ม.1
	003 นางสมบุญ ศรีเมือง	การพัฒนาการสอนที่สอดคล้องกับค่านิยม 12 ประการ วิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม
	004 นางวนิกุล อัครมานะศักดิ์	การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน วิชาชีววิทยา ม.6
	005 นายกวีศิลป์ เพชรนาม	การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน วิชาชีววิทยา ม.6
	006 นายนาวิกศรี ศรีนามะ	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องกฎของปาสคาล วิชาฟิสิกส์ ม.5/2
	007 นางนงลักษณ์ สีหาบุตร	การพัฒนาชุดการสอนตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เรื่องร่างกายของเรา วิชา วิทยาศาสตร์ ม.2
	008 น.ส.ธีราพร คำโสภา	การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ วิชาฟิสิกส์
	009 นายวิทธิพงษ์ วันทา	ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระฟิสิกส์ของนักเรียน ม.6
	010 นายไพบุลย์ สนเท่ห์	ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะเคมี ม.6
	011 น.ส.พันธ์เครือ เจริญ	การศึกษาผลการใช้แบบฝึกทักษะเรื่อง โครงสร้าง DNA วิชาชีววิทยา ม.4
	012 นายสิทธิชัย สีราช	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์พื้นฐานเรื่องไฟฟ้าสถิต ม.5
	013 นางสาวรรณี กระจาย	ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 เรื่องการสังเคราะห์แสงของพืช วิชาชีววิทยา ม.5

กลุ่มสาระฯ	ชื่อ-สกุล	ชื่อเรื่องวิจัย
วิทยาศาสตร์	014 นางปยุณนุช พิมพานราทร	การพัฒนาชุดการเรียนรู้เรื่อง ร่างกายของเราวิชาวิทยาศาสตร์ ม.2
	015 น.ส.ธาริณี สิทธิ	การพัฒนาชุดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 Es เรื่องพันธะโคเวเลนต์ วิชาเคมี ม.4
	016 นางสาววดี วุฒิยาสาร	การพัฒนาแบบฝึกทักษะวิชาเคมี เรื่องกรด-เบส วิชาเคมี ม.5
	017 นางอรุณ อึ้งไชยพร	เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอกและการเจริญเติบโต วิชาชีววิทยา ม.5
	018 นางธัญทิพย์ คล่องตา	พัฒนาการเรียนรู้การอิสนโดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่องไฟฟ้า วิชาวิทยาศาสตร์ ม.3
	019 น.ส.ศิริรัตน์ กาลพฤกษ์	พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้เรื่องวงจรไฟฟ้ากระแสตรง วิชาฟิสิกส์ ม.6
	020 นางสาวจตุรพร พันธงาม	พัฒนารูปแบบการสอนที่เสริมสร้างมโนทัศน์เรื่องสนามของแรง วิชาฟิสิกส์ ม.4
	021 นายสมคิด แสงอรุณ	ศึกษาคุณลักษณะของครูที่พึงประสงค์ตามทัศนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกำแพง
	022 นายบัญชา พิมพ์สังกุล	พัฒนาความเข้าใจมโนทัศน์ เรื่องการเคลื่อนที่แนวตรงและการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ด้วยกิจกรรมการแสดงทางฟิสิกส์ ม.4
	023 น.ส.รัชนิกร สุทธสนธิ์	จัดการกระบวนการเรียนรู้แบบ 5E <sub>s</sub> เรื่องสารชีวโมเลกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

กลุ่มสาระฯ	ชื่อ-สกุล	ชื่อเรื่องวิจัย
<b>คณิตศาสตร์</b>	024 น.ส.ชนนิกานต์ เชื้อทอง	การสอนซ่อมเสริมเรื่องการบวก การลบพหุนามการคูณและการหารพหุนามสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 โดยใช้แบบฝึกทักษะ
	025 น.ส.รุ่งรัตน์ ใจเต็ม	การสอนซ่อมเสริมวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมเรื่องลำดับและอนุกรม ม.5
	026 นางกัลยา ชนะบุตร	การสอนซ่อมเสริมรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่องจำนวนสมาชิกของเซตจำกัดโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4/5
	027 นางทิพวรรณ เกียรติเจริญเสรี	การสอนซ่อมเสริมเรื่องพหุนามและเศษส่วนของพหุนามสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 โดยใช้แบบฝึกทักษะ
	028 น.ส.นลินี พานะรมย์	การสอนซ่อมเสริมรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานเรื่อง การวัดตำแหน่งที่ของข้อมูลโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10
	029 นางไพรวลัย นิลโชติ	การสอนซ่อมเสริมวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม เรื่องการแก้สมการพหุนามตัวแปรเดียวโดยใช้แบบฝึกทักษะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5
	030 น.ส.ประไพรัตน์ บุญไทย	การสอนซ่อมเสริมเรื่องค่ากลางของข้อมูลสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8
	031 นายบุญชิต คุณมาศ	การสอนซ่อมเสริมรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม เรื่อง สมมูลและนิเสธของประโยคที่มีตัวแปรปริมาณ โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
	032 นางกฤษณา คุณมาศ	การสอนซ่อมเสริมวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง การวัดตำแหน่งของข้อมูล โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

กลุ่มสาระฯ	ชื่อ-สกุล	ชื่อเรื่องวิจัย
คณิตศาสตร์	033 นางสุมาลี วงศ์เลิศ	การสอนซ่อมเสริมวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง การวัดตำแหน่งที่ของข้อมูล โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
	034 นางโรจนา บุญเรือง	การสอนซ่อมเสริมวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง การคูณจำนวนเต็ม โดยใช้แบบฝึกทักษะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
	035 น.ส.สมหมาย ศรีสมพร	การสอนซ่อมเสริมวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่องการหารจำนวนเต็ม โดยใช้แบบฝึกทักษะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
	036 นางปริสา อร่ามเรือง	การสอนซ่อมเสริม เรื่อง ลำดับเรขาคณิต โดยใช้ชุดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
	037 นางธัญมัย มลัย์ไธสง	การสอนซ่อมเสริมรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่องจำนวนสมาชิกของเซตจำกัดโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4/4
	038 นางสุดารัตน์ พิมณวงศ์	การสอนซ่อมเสริมวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมเรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติ โดยใช้แบบฝึกทักษะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
	039 น.ส.ณัฐพร ศรีบุรณ์	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แบบฝึกทักษะ
	040 น.ส.สุดาวรรณ กันทะมา	วิจัยในชั้นเรียน การสอนซ่อมเสริมรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่องโจทย์ปัญหาอนุกรมเลขคณิต โดยใช้แบบฝึกทักษะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
	041 น.ส.กนกวรรณ พิมพ์วัน	วิจัยในชั้นเรียนเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน โดยใช้การสอนแบบร่วมมือกับการสอนแบบบรรยาย

กลุ่มสาระฯ	ชื่อ-สกุล	ชื่อเรื่องวิจัย
คณิตศาสตร์	042 นางอุมาภรณ์ เชื้อน้ก	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โดยใช้แบบฝึกทักษะ
	043 นางอรพิน ไชยสินธุ์	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 โดยใช้แบบฝึกทักษะ
ภาษาไทย	044 นางอุบลวรรณ พวงอก	พัฒนาการอ่านออกเสียงควบกล้ำโดยใช้แบบฝึกการอ่านที่มีตัว ร,ล,ว ควบกล้ำ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10
	045 นายทวีศักดิ์ หงษ์ศิลา	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่องการแต่งคำประพันธ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แบบฝึกการแต่งคำประพันธ์
	046 นายสุรพงษ์ ก้อนจันทร์	การอ่านตีความและขยายความโดยใช้แบบฝึกทักษะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
	047 นางอัญชลี ม่วงมิตร	การสะกดคำโดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
	048 นางจุฑามาศ ศรีผ่อง	การสอนหลักภาษาไทยโดยใช้การวิเคราะห์ลักษณะการใช้ภาษาในบทเพลงไทยยอดนิยม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
	049 น.ส.เพ็ญแข คำนันท์	การสอนวิชาภาษาไทยพื้นฐานเรื่องการเขียนเรียงความ โดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
	050 นางณัฐพร มุลมี	การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่องการสร้างคำ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกำแพง
	051 น.ส.นันทิยา จิตตะโคตร	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่องอิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

กลุ่มสาระฯ	ชื่อ-สกุล	ชื่อเรื่องวิจัย
<b>ภาษาไทย</b>	052 นางสาวสมพร กสิพันธ์	การสอนซ่อมเสริมวิชาภาษาไทยพื้นฐาน เรื่องหลักการสังเกตคำที่มาจากภาษาสันสกฤต โดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
	053 นางสาวสมพร นวลรักษา	การสอนวิชาภาษาไทยพื้นฐาน เรื่องการผันเสียงวรรณยุกต์ โดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
	054 น.ส.อุไรวรรณ ชำนิกุล	การพัฒนาทักษะการแจกลูกสะกดด้วยสระโอะ และสระโอ โดยใช้แบบฝึกทักษะการสะกดคำ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
	055 น.ส.दानุวัลย์ ชุณหวงศ์สนิท	การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนในเรื่องการไม่ส่งงาน/การบ้านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
	056 น.ส.สุวรรณี แก้วบัวเคน	การพัฒนาทักษะในด้านการอ่าน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
<b>ภาษาต่างประเทศ</b>	057 นางจินตนา วรเลิศ	การสร้างชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง “Amazing Word” ม.5
	058 นางอรุณรัตน์ ศรีสมุทร	เจตคติของนักเรียนที่มีต่อวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
	059 น.ส.ณัฐทิทิกานต์ แก้วภักดี	เจตคติของนักเรียน ม.3 ที่มีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
	060 นางดวงเพ็ญ มีบุญ	การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น ม. 3 โรงเรียนกำแพง
	061 น.ส.วิจิตรา เทียมใส	การอ่านออกเสียงพยัญชนะภาษาจีนกลางในระบบพินอินของนักเรียน ชั้น ม. 1
	062 นางกชพรรณ มีสิทธิ์	การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ม. 4
	063 นายคุณาวุฒิ รันจันทร์	การทดลองใช้ EM เร่งการเจริญเติบโตของพืช ผัก และขับไล่แมลงศัตรูพืช ม. 4
	064 น.ส.พิมพ์ไฉ่ ฤกษ์ใหญ่	การพัฒนาและส่งเสริมทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

กลุ่มสาระฯ	ชื่อ-สกุล	ชื่อเรื่องวิจัย
ภาษาต่างประเทศ	065 น.ส.จุฑารัตน์ ทินโนรส	การแก้ปัญหาให้นักเรียนจำคำศัพท์ภาษาจีนไม่ได้ ม.6
	066 นางสุชัญญา เตียวพานิชย์กุล	การใช้วิธีการสอนภาษาอังกฤษแบบโครงงานเพื่อพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษและทักษะการคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกำแพง
	067 น.ส.ณัฐญา ศรีเมือง	การแก้ปัญหาคำอ่านเสียงวรรณยุกต์ในเสียงสัทอักษรพินอินภาษาจีน โดยใช้แบบฝึกทักษะในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
	068 นางสาวรณิ ไชยปัญญา	การพัฒนาทักษะการอ่าน Phonic
	069 นางเพ็ญศิริ ฐลีจันทร์	การพัฒนาทักษะในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียน
	070 นางอัจฉราวรรณ คงคุณ	การพัฒนาชุดบทเรียนพัฒนาการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม อ23201 ม.2
	071 นางชัญญาภัทร ศุภวัชรสาร	การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
	072 นางวาสนา คำมา	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ21101

สรุปการส่งงานวิจัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

ที่	กลุ่มสาระการเรียนรู้	จำนวนครู (คน)	ส่งงานวิจัย (คน)	คิดเป็นร้อยละ	ไม่ส่ง(คน)
1	ภาษาไทย	14	13	92.86	1
2	ต่างประเทศ	17	16	94	1
3	คณิตศาสตร์	20	20	100	-
4	วิทยาศาสตร์	25	23	92	-
5	สุขศึกษาพลศึกษา				
6	สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม				
7	การงานอาชีพและเทคโนโลยี				
8	ศิลปะ				
รวมทั้งสิ้น					